

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเลิกครูเข้าเวร ! ซึ่ไม่อยู่เวรไม่ผิดวินัย

นำเสนอเมื่อ : 25 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบราชการ เมื่อปี 2542 ที่กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่ง ต้องจัดให้มีเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลและป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการ โดยการยกเลิกระเบียบดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หลังจากนั้นสถานศึกษาจะไม่มีครูมาเข้าเวรอีกต่อไป การทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา จะให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทำแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และจะไม่มีให้นำเรื่องการเข้าเวรมาพิจารณาความผิดทางวินัยด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. สั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัด (ศจ.) ทุกแห่งให้เป็นเจ้าภาพในการประสานขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษา ขณะเดียวกันตนได้ทำหนังสือส่งไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แล้วว่าขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนแทนครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่และชุมชนด้วย ซึ่งจะทำคล้ายกับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นฝากโรงเรียนไว้กับตำรวจ ขณะเดียวกันได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งหนังสือสั่งการตามมติ ครม. เรื่องยกเลิกครูเข้าเวรไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศด้วย ส่วนการขอคืนอัตราข้าราชการโรงเรียน ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบหลักการสนับสนุนให้จัดสรรข้าราชการโรงเรียนให้ครบทุกสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในอัตราที่ยังขาด 12,837 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างเดือน พ.ค.-ก.ย. 2567 รวม 5 เดือน

ต่อข้อถามว่าจากนี้ไปหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งความรับผิดชอบ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกันไปตามพยานหลักฐาน ตนไม่ยากใจที่จะตั้งว่าใครจะต้องรับผิดชอบ แต่อยากให้เห็นถึงความปลอดภัยตัวบุคคลเป็นหลัก เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตนได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้เขตพื้นที่รับทราบแล้ว และฝากให้เขตพื้นที่ยึดแนวปฏิบัติตามมติ ครม. ที่ยกเลิกครูเข้าเวรด้วย ซึ่งรูปแบบการรักษาความปลอดภัยนั้นจะประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่และชุมชนได้เป็นรั้วโรงเรียนที่มั่นคง.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เฟซบุ๊กเพจ At HeaR](#) วันที่ 24 มกราคม 2567